



คำกล่าวถวายรายงาน

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผ่านห้องประชุมออนไลน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กราบเรียน รองศาสตราจารย์ ดร.พระพระอุดมสิทธินายก คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี ที่เคารพอย่างยิ่ง

กระผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระปลัดระพิน พุทธิสารโร รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต รู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้มีเมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการ ผ่านห้องประชุมออนไลน์ ในวันนี้

กระผม ขอกราบเรียนถวายรายงานในรายละเอียดของการจัดโครงการโดยสังเขป ดังนี้
โครงการดังกล่าวนี้ คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างการบริหารการพัฒนาบุคลากร และนิสิต ให้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการ รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ และหน้าที่สำคัญของคณะสังคมศาสตร์ คือการจัดการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจึงได้เล็งเห็นประโยชน์จากโครงการอบรมส่งเสริมทักษะด้าน ภาษาอังกฤษแก่นิสิต โดยการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ ในการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง มาให้ ความรู้ ข้อคิดแก่นิสิต ทำให้นิสิตเกิดความเข้าใจด้านทักษะภาษาอังกฤษในเชิงภาคทฤษฎีและในเชิง ปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์อันจะเกิด ประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คณะจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไป ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑) เพื่อให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ได้เรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษจากวิทยากร และมี ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษโดยตรง

๒) เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

๓) เพื่อนำผลการประเมินโครงการไปบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานิสิตและการบริการวิชาการ แก่สังคม

โครงการดังกล่าวนี้ มีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ ๒๐ ถึง ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยภาคเข้ามี พิธีเปิดโครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พระพระอุดมสิทธินายก คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ต่อจากนั้น มี การฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชช

นันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากร ทั้งนี้ มีพิธีปิดโครงการในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย พระเดชพระคุณ ดร.พระสุธีวรารามณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัดประชานิมิตต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ และจัดให้มีการสอบวัดผลประเมินทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้ง ๔ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น

โครงการนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๓๕ รูป/คน

นิสิตชั้นปีที่ ๔ ทุกสาขาวิชา จำนวน ๗๘ รูป/คน

รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๓ รูป/คน

อนึ่ง คณะกรรมการดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลของการจัดกิจกรรมโครงการนี้ จะเป็นไปเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และเป็นประโยชน์ต่อการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี อันจะนำไปใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งก่อให้เกิดทักษะและความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และปลูกฝังคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของคณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยต่อไป

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นสุขมงคลฤกษ์แล้ว กระผมในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ของคณะสังคมศาสตร์ ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณกล่าวเปิดโครงการ พร้อมให้ออวาทเพื่อเป็นแนวทางแห่งจัดโครงการสืบต่อไป

กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างยิ่ง